

Bình Lãng, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Số: 11 - TB/ĐU

THÔNG BÁO
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN XÃ VỚI NHÂN DÂN THÔN THƯỢNG HẢI

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Căn cứ kế hoạch số 14-KH/HU ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Huyện ủy Tứ Kỳ về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhân dân huyện năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Lãng về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã với nhân dân thôn Thượng Hải.

Với mục đích người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của nhân dân. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân, kiểm tra tính đúng đắn của việc thực hiện các văn bản đã ban hành. Kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, bổ xung, điều chỉnh cho phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, khiếu kiện vượt cấp.

Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Bình Lãng với nhân dân thôn Thượng Hải được tiến hành vào thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: Hội nghị được tiến hành vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2021,
- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa thôn Thượng Hải.

Vậy Ban Thường vụ Đảng ủy trân trọng thông báo tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và thu xếp thời gian, công việc, chuẩn bị các ý kiến,

